



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Metiche
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1(ซ้าย), 12

Col. Inch: 227.27 Ad Value: 352,268.50 PR Value (x3): 1,056,805.50 คลิป: ซีซี

หัวข้อข่าว: ฟุ่งส่งออก6ด.โต7.8%สูงสุดทางคู่'โคราช'โคราชรถใหม่25ก.ค.

**ฟุ่งส่งออก6ด.
โต7.8%สูงสุด
ทางคู่'โคราช'
รถใหม่25ก.ค.**
พณ.ส่งออกครึ่งปีแรกโต 7.8%
สูงสุดรอบ 6 ปี 31 ก.ค.มอรัตร
อีอีซีเคาะแผนอุตสาหกรรม
(อ่านต่อหน้า 12)

**ต่อจากหน้า 1
รถไฟ'โคราช'**

'อาคม'แจงสนช.รถไฟไฮสปีด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม ที่
รัฐสภา ในการประชุมสมานฉันท์บัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อรับทราบ
รายงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ลงมติเห็น
ชอบโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กทม.-หนองคาย
ระยะที่ 1 ช่วง กทม.-นครราชสีมา) ระยะทาง
253 กิโลเมตร วงเงิน 179,412 ล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว
คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ปี 2564 ใช้เวลา
เดินทางจาก กทม.-โคราช 1 ชั่วโมง 17 นาที
ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนส่งผู้
โดยสารได้ 5,310 คนต่อวัน ค่าโดยสารราคา
535 บาท เริ่มตั้งแต่ 80 บาท มีจำนวนรถไฟใต้
ดิน 11 ขบวนต่อวัน ผลประโยชน์ทางตรงที่
เกิดขึ้นจากโครงการ คือ การประหยัดเวลาเดิน
ทาง การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถยนต์
การลดความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะที่
ผลประโยชน์ทางอ้อมช่วยให้เกิดการกระจาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปยังภูมิภาค
อย่างก้าวกระโดด เมื่อโครงการสมบูรณ์ทั้ง
ระบบจะเกิดการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับ
จีน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคม
ขนส่งของภูมิภาค เป็นโครงการที่เหมาะสม
ทางเศรษฐกิจ คู่แข่งกับการลงทุนเพื่อสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ห่วงพื้นที่เวนคืนไม่ชัดเจน

ขณะที่สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่อภิปราย
สนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลที่กล้าตัดสินใจ
ดำเนินโครงการดังกล่าว อาทิ พล.อ.สิงห์ศึก
สิงห์ไพร พล.ท.เจศักดิ์ อานุกาฬ นายยุทธนา
ทัพเจริญ โดยเห็นว่าเป็นโครงการเหมาะสม
ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะยาว
มหาศาล และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
แต่ยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องการเวนคืนพื้นที่
ก่อสร้าง 2,800 ไร่ ที่ยังมีความชัดเจนว่าจะ
เป็นพื้นที่ใดบ้าง จะมีการประเมินราคาเวนคืน
อย่างไร เรื่องการบำรุงรักษาถนนระยะยาว
30 ปี ที่มีตัวเลขการบำรุงรักษาสูงถึง 150,000
ล้านบาท ที่ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าบำรุงรักษา
และรัฐบาลชุดนี้ต้องจ่ายเงินส่วนค่าบำรุง
รักษาหรือไม่ รวมถึงเรื่องงบประมาณที่จะนำ
มาก่อสร้างจะมาจากแหล่งใด เรื่องแผนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการเชื่อมเส้นทางไป
ยังประเทศจีน ซึ่งนายอาคมวิริยะเห็นว่ายังไม่
ต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

แกนนำโคราชรถรถไฟทางคู่

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม
1 ชั้น 2 กระทรวงคมนาคม นายวีเชียร
จันทโรจน์ชัย ผู้ว่าราชการโคราช นายสมบุญ





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticeks
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1 (ข่าว), 12

Col. Inch: 227.27 Ad Value: 352,268.50 PR Value (x3): 1,056,805.50 คลิป: ซีดี

พัสดุขาว: พึ่งส่งออก 6 ต.โด 7.8% สูงสุดหากผู้ตรวจชดเชย 256 ค.ศ.

ชัยศิริวัฒน์ ผู้บริหารยกสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายศิวัช บุญธรรมกุล ชนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นายปรีชา จันทร์รวงทอง นายกเทศมนตรีเมือง (ทม.) สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เดินทางเข้าพบนายชิต อัคราสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลผลกระทบจากโครงการรถไฟทางคู่มาบกระแจะ-ชุมทางถนนจิระ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดรูปแบบการก่อสร้างช่วงเส้นทางผ่าน จ.นครราชสีมา เป็นทางรถไฟบนดินสร้างคู่ขนานกับทางรถไฟเดิม ต้องปิดจุดตัดถนนข้ามทางรถไฟ ซึ่งมีเครื่องกั้นควบคุมการเปิดปิดด้วยมนุษย์และอัตโนมัติ โดยสร้างทางต่างระดับในรูปแบบสะพานข้ามและเกือกม้าตามที่กำหนดไว้ใบบางจุด ทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

'สุรวุฒิ'ชี้เป็นเมืองเอกแตก

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นำเสนอข้อมูลต้นทุนเศรษฐกิจเมือง พร้อมโมเดลรูปแบบจำลองทางรถไฟระดับพื้นดิน ทำให้ตัวเมืองถูกแบ่งออกเสมือนเมืองเอกแตก วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละวันมียานพาหนะประมาณ 5 หมื่นคันต้องสัญจรผ่านจุดตัดถนนทางข้ามรถไฟรวม 15 จุด ทำให้มีต้นทุนการดำรงชีพสูงขึ้นจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมทั้งระยะทางและเวลาเพิ่มขึ้น ส่วนประโยชน์ทางรถไฟยกระดับ สามารถเพิ่มพื้นที่การวางท่อและระบบระบายน้ำลอดผ่านใต้ทางรถไฟ ทำให้น้ำในเขตเมืองไหลลงสู่ตะกอนได้รวดเร็วจะสะดวกยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

นายปรีชา จันทร์รวงทอง นายก ทม.สีคิ้วเสริมว่า การปิดจุดตัดข้ามทางรถไฟบนถนนข้ามเขต ทม.สีคิ้ว ตัวเมืองถูกแบ่งแยกเป็น 2 ฝั่งในระแวกใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถาบันการเงิน สถานีตำรวจสีคิ้ว โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็น

ย่านการค้าสำคัญ ทำให้ประชาชนทั้งอำเภอจำนวนกว่า 1 แสนคน ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตั้งคณะทำงานหาทางออก

นายชิต อัคราสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เป็นการรับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการของชาวโคราช ครั้งต่อไปกำหนดในวันที่ 25 กรกฎาคม นัดหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังข้อมูลเหตุผลทางเทคนิคของ รฟท. เพื่อสรุปข้อมูลให้ตรงกันทั้งสองด้าน เบื้องต้นจะตั้งกรรมการซึ่งเป็นคณะทำงานเพื่อหาทางออก ร่วมแก้ไขไม่ให้มีปัญหาต่อไปอีก โดยทำให้อบอบและเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อชาวโคราชที่ได้รับผลกระทบ

"ส่วนปัญหาการจราจรทางรถไฟที่ชาววงเส้นทางอีสานรวมชาติ วิถีชุมชน ธุรกิจ ความปลอดภัยต่างๆ สามารถแก้ปัญหาให้หลายรูปแบบ การยกระดับต้องแยกแล้วไม่มีปัญหาด้านอื่นอีก หากแก้ไขแบบก่อสร้างจริง โครงการอาจล่าช้าอย่างน้อย 1-2 ปี ต้องประเมินถึงความคุ้มค่า ที่สำคัญต้องแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่ชี้แจงและแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ไม่ได้ประโยชน์" นายชิตกล่าว

คำขาดต้องยกระดับ-ไม่เอาอายุเทิร์น

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ทางจังหวัดต้องการให้ปรับแบบรถไฟประมาณ 6-7 กิโลเมตร จากช่วงสถานีชุมทางถนนจิระ ให้เป็นทางยกระดับ แต่ รฟท.เสนอให้ก่อสร้างสะพานหรือทางกั้นรถ (ยูเทิร์น) เพื่อแก้ปัญหาแทน เพราะถ้าปรับแบบจะต้องจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ใหม่จะต้องชี้แจงเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมในระดับพันล้านบาท ซึ่งจะทำให้โครงการล่าช้าออกไป

นายกิตติพงศ์ พงศ์สุวเทพ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟทางคู่จะแบ่งแยกตัวเมืองเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งชุมชนบริเวณกองทัพภาคที่ 2 และฝั่งราชการและพาณิชย์ คือ ตลาดเม็กมิ่งเองและประตูผี ซึ่งมีร้านค้า เอสเอ็มอี และห้องแถวจำนวนมาก ถ้าหากประชาชนไม่สามารถข้ามมาซื้อของในตลาดได้ตามปกติ จะหันไปซื้อของจากห้างสะดวกซื้อรอบนอกแทนและทำให้เศรษฐกิจของเมืองซบเซา ทั้งนี้การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรใช้วิธีก่อสร้างทางยกระดับเพราะการไร้สะพานยูเทิร์นต้องอ้อม 2 กิโลเมตร หรือ

ไปกลับ 4 กิโลเมตร ซึ่งก็ถือว่าไม่สะดวกอยู่ที่ **คลังเร่งกรม.ร่วมทุนเหล็กแค่อัด.**

ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ นายอภิศักดิ์ ดันดีวรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเปิดงานสัมมนา Thailand Competitiveness conference 2017: Reinforcing the Foundation for Competitiveness จัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายร่วมทุนภาครัฐและเอกชน เพื่อให้กระบวนการลงทุนมีความรวดเร็วจากเดิม 1 โครงการลงทุน จะใช้เวลาถึง 24 เดือน หากแก้ไขกฎหมายแล้วเหลือเวลาเพียง 8 เดือน โดยจะแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการแบกรับความเสี่ยงที่จะมีการแชร์กันมากซึ่งระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซึ่งเมื่อนั้นภาคเอกชนโดยเฉพาะต่างประเทศมองว่ากฎหมายไทยเอาเปรียบ ซึ่งการร่างกฎหมายในขณะนั้น เป็นช่วงที่ประเทศมีปัญหาคอรัปชั่นจึงจำเป็นต้องร่างกฎหมายที่มีความเข้มงวดในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้จะมีการแยกเรื่องการเข้าที่ราชพัสดุออกจากกฎหมายให้ชัดเจน โดยที่ราชพัสดุใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะถูกแยกออกมาเป็นกฎหมายฉบับหนึ่ง ไม่เช่นนั้นการเข้าที่ราชพัสดุใด ๆ ก็จะถูกจัดให้เข้าข่ายกฎหมายนี้ทั้งหมด จะทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ คาดว่าร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนับจากนี้

ทีเอฟเอฟเปิดขายไตรมาส 3

นายอภิศักดิ์กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ หรือทีเอฟเอฟ) ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการลงทุนภาครัฐ ขณะนี้การจัดเตรียมโครงสร้างกองทุนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการเจรจาเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่จะนำโครงการลงทุนของทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหลักทรัพย์ในการเสนอขายหน่วยลงทุน คาดว่าจะเจรจาแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ และสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

"กรณีที่พบว่ามีการฉ้อโกงชำระหนี้ตัวเงินระยะสั้น (บี/อี) กับภาคอื่น เท่าที่ดูการฉ้อโกงชำระหนี้ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในปริมาณที่จะทำให้ระบบมีปัญหา แต่อาจจะมีผลในแง่การเสนอขายตัวบี/อีที่มีต้นทุนสูงๆ ซึ่งผู้ซื้อจะไม่มีควมมั่นใจ อย่างไรก็ตาม คนที่ลงทุนในตัวบี/อีนั้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Articles
Circulation: 990,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1 (ข้าง), 12

Col. Inch: 227.27 Ad Value: 352,268.50 PR Value (x3): 1,056,805.50 คลิป: ซีดี

หัวข้อข่าว: ฟุ้งส่งออก 6ล.โด7.8%สูงสุดทางคู่ ไตรมาสใหม่ 25ล.ค.

ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะสามารถในภาวะวิเคราะห์การลงทุนเป็นอย่างดี เบียร์เบสเมียมกับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อก็ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจึงไม่น่าเป็นห่วง” นายอภิศักดิ์กล่าว และว่า กระทรวงพาณิชย์วางตัว 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินช่วยรากหญ้าเกือบ 9 แสนล้านบาท แต่ยังไม่ทำให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้นนั้น ต้องย้อนถามว่าทำได้อย่างไรว่าขณะนี้กำลังซื้อไม่ได้เพิ่ม หากจะพูดว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนอยู่ในระดับต่ำกว่า 3% นั้น ต้องบอกว่าจะทำให้การจับจ่ายเติบโตมากกว่าได้อย่างไร เมื่อจีดีพีเติบโตได้ 3%

31กค.บอร์ดิอีซีชี้เคาะแผน

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยมว่า ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมนี้ สำนักงานอีอีซี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะเดินทางไปโรดโชว์พบนักลงทุนที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เชิญชวนเข้ามาลงทุนในอีอีซี ตามแผนที่ได้วางไว้ และในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ จะมีประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน หารือสำคัญ ได้แก่ แผนอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อให้อำนาจในถิ่นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอีอีซี โดยจะลงมติพิจารณาและพูดคุยกับแต่ละจังหวัดว่ามีความต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ที่ผ่านมา

ลาซาต้าตั้งศูนย์อี-คอมเมิร์ซ

นายคณิตกล่าวอีกว่า ผู้บริหารระดับสูงของลาซาต้า กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบ่ายักษ์ใหญ่ด้านอี-คอมเมิร์ซจากจีน ได้เข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางลาซาต้าเข้ามารายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนอุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในภูมิภาคซีแอลเอ็มวี ขณะนี้ทางลาซาต้าต้องการขยายโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย

ให้เข้าสู่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซระยะ 2 ถือเป็นเรื่องที่ดี หลังจากที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของทั้งสองกระทรวง มีเอสเอ็มอีผ่านการอบรมแล้วกว่า 1,000 ราย และปัญหาเอสเอ็มอีไทยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไม่มีความรู้เรื่องการทำตลาดออนไลน์

ภาษีสรรพสามิตคืบแล้ว70%

ที่โรงแรมเซาท์ทันแอนด์ สุขุมวิท นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดแถลงในงานสัมมนาการประชุมภาษีสรรพสามิต ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ว่า ภาษีสรรพสามิตจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2560 ขณะนี้เตรียมความพร้อมออกกฎหมายลูกไว้แล้ว ที่ผ่านกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงแนวทางการเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่แล้ว และยืนยันไปแล้วว่าอัตราภาษีประเภทใช้ระยะแรกนั้นไม่เน้นสร้างรายได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการเคยเสียภาษีเท่าเดิมเสียในระดับ

นายวิสุทธิ์ อุตสาหกรรม ผู้ว่าการสำนักงานกฤษฎีกา กรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตเตรียมความพร้อมกฎหมายลูกแล้วกว่า 70% โดยจะส่งประกาศกระทรวง 25 ฉบับไปให้นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว ในเรื่องอัตราภาษีมีสินค้าเกี่ยวข้อง 15 สินค้า และ 4 บริการ ซึ่งบางสินค้าสามารถประกาศอัตราภาษีก่อน เช่น รถยนต์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เบตเตอรี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวจึงอาจจะสามารถประกาศอัตราก่อนวันที่ 16 กันยายน เนื่องจากไม่มีผลต่อสต็อกสินค้าและการกักตุน ส่วนสินค้าอาจมีผลต่อการกักตุน เช่น สุรา ยาสูบ อาจประกาศอัตราวันที่ 16 กันยายน

สำรวจราคาขายปลีกสินค้า

นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ในการเปลี่ยนแปลงฐานการคิดภาษีจากราคาหน้าโรงงานหรือราคานำเข้า (C.I.F.) มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ จะส่งผลให้บางสินค้าอาจได้รับผลดีจากอัตราภาษีใหม่ เช่น มีภาระภาษีลด แต่บางสินค้าอาจต้องจ่ายภาษีเพิ่ม เช่น สินค้าแจ้งราคานำเข้าต่ำๆ หรือสินค้าที่มีกำไรสูง ต้องมีภาระภาษีเพิ่ม ขณะนี้มีการว่าจ้างสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) สำรวจราคาขายปลีกแนะนำของ

สินค้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตหลายพันรายการ การสำรวจเพื่อหาราคาฐานนิยม จากแหล่งขายสินค้าต่างๆ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โฮปวีย์ ร้านค้าเฉพาะทาง เช่น ร้านไวน์ ร้านขายเบตเตอรี่ เพื่อดูว่าสินค้าในแต่ละชนิดขายในราคาเท่าใด และนำราคาขายที่นิยมขายมากที่สุดมาเป็นฐานในการคิดภาษี เพราะต้องยอมรับว่าเมื่อวางสินค้าขายในสถานที่ต่างกัน ราคาอาจแตกต่างกันไป

นางสาวฐิติ เบน ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่อยู่ประกอบการต่างชาติกังวล คือวิธีการปฏิบัติในกฎหมายว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ตรงนี้ต้องรอกฎหมายลูกที่ออกมา รวมถึงอัตราภาษีว่าในแต่ละสินค้าจัดเก็บอย่างไร ขณะนี้ทำได้เพียงการคาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยสนับสนุนการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตที่ส่งเสริมความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่าอัตราภาษีอยู่ในหลักการรายได้คงที่ ดังนั้น คงต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วอัตราภาษีของสินค้าแต่ละประเภทอยู่ที่เท่าใด

รพท.ลดค่าพีช่วยเอสเอ็มอี

นายวิโรฒ พันธุ์ประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยมว่า ได้ลงนามในหลักเกณฑ์การดูแลสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาในสัปดาห์หน้า และจะแถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนต่อไป ยืนยันว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลสำหรับผู้ขอสินเชื่อรายใหม่ และไม่มีผลย้อนหลังกับผู้ขอสินเชื่อรายเดิม สำหรับทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในขณะนี้ยังสอดคล้องกับภูมิภาค ซึ่งเป็นผลมาจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจกดดันค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง ซึ่งในภาวะที่ยืดราคาแลกเปลี่ยนมีความผันผวนป้องกันความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง ธปท.ได้มีการหารือกับเอกชนผู้นำเข้าส่งออกอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้พิจารณาลดค่าธรรมเนียมการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ซึ่งขณะนี้มีธนาคารต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ



การขาดดุลประเทศไทย
Public Authority of Thailand

มติชน

Masthead
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1 (ข้าง), 12

Col.Inch: 227.27 Ad Value: 352,268.50 PRValue (x3): 1,056,805.50 คลิป: ซีดี

หัวข้อข่าว: ฟุ้งส่งออกถด.โต7.8%สูงสุดทางคู่ ไคราชดกใหม่25ก.ค.

ขยายวงเงินกู้ยืมพรายย่อยเพิ่ม

นางสาธิตี รังคาล ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เครดิตเสนอต่อนายอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ขอขยายสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่าน 2 กองทุนของ สสว.คือ กองทุนพลิกฟื้นและกองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอี เพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มศักยภาพธุรกิจ หลังจากภาครัฐอนุมัติให้ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนพลิกฟื้น 1,000 ล้านบาท กองทุนฟื้นฟู 2,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอียื่นขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า 9,692 ราย วงเงินรวม 5,600 ล้านบาท

สำหรับเอสเอ็มอีที่ยื่นขอ 9,692 ราย มีการอนุมัติแล้ว 77 ราย วงเงินอนุมัติ 530 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 2,469 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนพลิกฟื้น เว้นใจให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี ปลอดดอกเบี้ย และปลอดเงินต้น 2 ปีแรก มีผู้ยื่นขอ 1,586 ราย อนุมัติแล้ว 313 ราย วงเงิน 273 ล้านบาท ขณะที่ผ่านกองทุนฟื้นฟู มี 2 ประเภท ประเภทแรกให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี ปลอดดอกเบี้ย ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก มีผู้ยื่นขอ 2,472 ราย อนุมัติแล้ว 252 ราย วงเงิน 218 ล้านบาท ประเภทสองให้รายย่อย (ไมโครเอสเอ็มอี) ให้เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท มีผู้ยื่นขอ 5,834 ราย อนุมัติแล้ว 206 ราย วงเงิน 38 ล้านบาท

สศก.ประเมินกม.จ้างต่างด้าว

นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การประเมินเบื้องต้นของศูนย์พบว่าแรงงานต่างด้าวที่อยู่นอกระบบหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งระบบมีประมาณ 1 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร (การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง) ที่อยู่นอกระบบประมาณ 17% หรือ 170,000 ราย ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจภาคเกษตร จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2560 แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1.แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรที่อยู่นอกระบบหายไป 5% หรือคิดเป็น 8,500 ราย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคเกษตร สินค้าพืช จำนวน 434.31 ล้านบาท รองลงมา คือ สาขาประมง 244.80 ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 174.42 ล้านบาท รวมเป็น

มูลค่า 853.53 ล้านบาท 2.แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรหายไป 10% หรือ 17,000 ราย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคเกษตร สินค้าพืช จำนวน 868.62 ล้านบาท รองลงมา คือ สาขาประมง 489.60 ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 348.84 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 1,707.06 ล้านบาท 3.แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรหายไป 15% หรือ 25,500 ราย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคเกษตร สินค้าพืชจำนวน 1,302.93 ล้านบาท สาขาประมง 734.40 ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 523.26 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่า 2,560.59 ล้านบาท

“สศก.ประเมินว่าจะไม่กระทบต่อภาคการเกษตรมากนัก เพราะเชื่อว่าเป็นเพียงเหตุการณ์ระยะสั้นเท่านั้น เชื่อว่าในระยะยาวจะส่งผลดี โดยเฉพาะการมีแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง สามารถทดแทนแรงงานในประเทศที่ลดลงเรื่อยๆ ตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาค่ามนุษย์ที่ถูกคอง ซึ่งปัญหาเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐฯน่าจะเห็นความพยายามของรัฐบาลไทยปรับอันดับรายงานการค้ามนุษย์ (ทป รีพอร์ต) ดีขึ้น” นายภูมิศักดิ์กล่าว

พณ.ส่งออกครึ่งปีแรกโต7.8%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือนมิถุนายน 2560 ไทยส่งออกมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวก 11.7% เมื่อหักกลุ่มทองคำและน้ำมัน บวก 14.2% ทำให้การส่งออกกรมไตรมาส 2 มีมูลค่า 57,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวก 10.9% ขยายตัวสูงสุดรอบ 17 ไตรมาส และทำให้ครึ่งปีแรกส่งออกมีมูลค่า 113,546 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวก 7.8% ขยายตัวสูงสุดรอบ 6 ปี ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง เป็นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตลาดส่งออกขยายตัวเป็นวงกว้างทุกตลาด สินค้าทุกกลุ่มขยายตัวเป็นที่น่าพอใจ เว้นรถยนต์คิดเลขเล็กน้อย โดยเดือนมิถุนายน กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บวก 18.3% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 สินค้าส่งออกได้ดี เช่น ข้าว ยางพารา น้ำตาลทราย ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป ทำให้ครึ่งปีแรก กลุ่มสินค้าเกษตร บวก 13.1% กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บวก 11.6% สินค้าขยายตัวได้ดี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ทำให้ครึ่งปีแรกสินค้าอุตสาหกรรมบวก 6.9%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ความเสี่ยงหลักการจัดทำรายงานการขาดดุลการค้าของสหรัฐตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดี ขณะนี้รายงานของสหรัฐซึ่งรวบรวมจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยที่ส่งข้อมูลไป อยู่ในตำแหน่งขาว ก็กำลังติดตามดูอยู่ กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ต้องส่งข้อมูลอะไรไปเพิ่ม หลังจากเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปสหรัฐ เพื่อชี้แจงถึงความสัมพันธ์และการเอาใจจริงเอาใจของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้มองว่าการส่งออกไปสหรัฐยังคงไม่ได้รับคำสั่งส่งออกไทย แต่อาจกดดันในเรื่องอื่นๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา และการให้สิทธิพิเศษทางการค้าและการเป็นกรณีไป (จีเอสพี) แก่ไทย

‘สุรพงษ์’แนะรวมหนี้อปท.

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำลังจะเสนอเข้าผู้ว่าราชการจังหวัด ของสถานีดับเพลิงแห่งชาติ (สนช.) ว่า มีข้อน่าเป็นห่วงคือการที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บอกว่าหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่เคยถูกนำมาคิดนับรวมเป็นหนี้สาธารณะของรัฐบาล ในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้เกิดความชัดเจนซึ่งตามความเห็นของตนและตามหลักบัญชีทั่วไปนั้น ควรที่จะนับรวมหนี้สินของหน่วยงานราชการทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นหนี้ของแผ่นดิน และหนี้ของ ธปท.ก็ควรที่จะถูกนับรวมเข้าไปด้วย เพราะ ธปท.คือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน ทั้งนี้ การที่จะกู้เงินมาลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือจัดซื้อเรือดำน้ำ รัฐบาลต้องดูว่าจะมีการก่อหนี้เกินเพดานวงเงินกู้ตามอัตราที่กฎหมายหนี้สาธารณะกำหนดเอาไว้หรือไม่ เพราะถ้าหากมีการรวมหนี้ของ ธปท.ไว้ในหนี้ของแผ่นดินด้วยแล้ว ก็ต้องคิดและตรวจสอบกันให้ถูกต้องเสียก่อน อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็เคยมีการวินิจฉัยเรื่องเงินแผ่นดินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว จึงขอให้ สนช.พิจารณาในเรื่องนี้ให้รอบคอบ ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาผ่าน 3 าระ

กยท.ถกนัดแรกจับมือ5เสื่อ

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวที่ ความสัมพันธ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Muticheck
Circulation: 980,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1(ซ้าย), 12

Col.Inch: 227.27 Ad Value: 352,268.50 PRValue (x3): 1,056,805.50 คลิป: 7 สี

หัวข้อข่าว: ฟุ้งส่งออก 6 ต.โด 7.8% สูงสุดทางคู่ โควราชาลใหม่ 25 ต.ค.

จัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางว่า
องค์กร 6 แห่ง ประกอบด้วย กยท, บริษัท
ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์
บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีทวีงแอกโรอินดัสทรี
จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวิมเบอร์ลาเทคส์
คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัท เซาท์แลนด์ รัมเบอร์ จำกัด ได้จัด
ตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ได้จัดประชุมอย่าง
เป็นทางการครั้งแรก โดยมีมติเห็นชอบร่วม
กันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาด
ซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ
กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย
บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยจะเริ่ม
ดำเนินการได้ต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดันและ
รักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
เป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท.
ขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า
TFEX เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วย

“เมื่อกองทุน 1,200 ล้านบาท เริ่มเข้า
ดำเนินการได้แล้ว เชื่อว่าราคายางพาราที่
เกษตรกรขายได้จะก่อกำขึ้นสู่กรอบควรจะเป็น
คือ ประมาณ 60-70 บาท/กก. ขณะนี้ราคา
ปรับขึ้นจาก 50 บาท/กก. มาอยู่ที่ 58 บาท/
กก.แล้ว ถือเป็นทิศทางที่ดี จึงอยากฝากไปยัง
ผู้ที่นำเสนอสข่าวโจมตีราคายางต่อเนื่อง โดย
เฉพาะประเด็นระบุว่าบริษัทรายใหญ่จะไม่ซื้อ
ยางที่ไร้เอกสารสิทธิ์ว่ามีจุดประสงค์อย่างไร
กันแน่ ต้องการให้ราคายางปรับตัวขึ้น หรือ
ต้องการป่วนราคายางกันแน่ เพราะการนำ
เสนอสข่าวดังกล่าวล้วนเป็นข่าวเชิงลบ” นาย
ธีรศักดิ์กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Size: A4
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมืองท้องถิ่น

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 23461

หน้า: 10(จก)

Col. Inch: 9.17 Ad Value: 9,628.50

PRValue (x3): 28,885.50

ศิลปิน: พีพี

หัวข้อข่าว: ตรีังพร้อมแก้
ราคายางตกต่ำ

ตรีังพร้อมแก้ ราคายางตกต่ำ

ตรีัง : นายภาคภูมิ อินทสุวรน รอง
ผวจ.ตรังกล่าวว่า คณะกรรมการดำเนิน
การแก้ไขปัญหาด้านค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ได้ประชุม
เพื่อติดตามสถานการณ์ยางพารา แก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับยาง
พารา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนิน
งานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นมาตรการและแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านการค้ายางพารา โดยยึด
ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก ขณะที่ กอช.
เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราจังหวัด
"จังหวัดตรังมีมาตรการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านการค้ายางพารา โดยยึด
ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก เน้นมาตรการ
ด้านการผลิตและการใช้ยางในหน่วยงานภาค
รัฐ อย่างไรก็ตามการยางแห่งประเทศไทย
ได้เสนอประเด็นสำคัญที่เป็นมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดตรังโดย
เป็นโครงการที่ไม่ใช่ในนโยบายเดิมของรัฐบาล
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราจังหวัด
ตรัง" นายภาคภูมิ กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Store No. 6
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/สังคมสยามรัฐ

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 23461

Col. Inch: 20.26 Ad Value: 21,273

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: แสดงความยินดี

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 63,819

ศิลปิน: พีพี

สังคม สยามรัฐ



↑ แสดงความยินดี... พีพี รุจิโรจน์สุวรรณ รักษาการแทน ผอ. อุทยานกรรมป่าไม้ มอช กระจาดดอกไม้แสดงความยินดีกับ พีพี สุทธะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 ที่ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 เมื่อวันก่อน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน ครอบครัว

Muticlose (M16-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

Col. Inch: 95.64 Ad Value: 105,204

PRValue (x3): 315,612

คลัง: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขรก.ยืมเงินเดือนก.ค.ออกเร็ว วันที่25รอกดเอทีเอ็มได้ ดัชนีอุตสาหกรรม-3ด.ติด
ผนวกกำลังซื้อ-จับจ่ายวุบ
สวนยางยืนบึกตู้ขอโล80

ขรก.ยืมเงินเดือนก.ค.ออกเร็ว

วันที่25รอกดเอทีเอ็มได้ ดัชนีอุตสาหกรรม-3ด.ติด ผนวกกำลังซื้อ-จับจ่ายวุบ สวนยางยืนบึกตู้ขอโล80

เดือนนี้ข้าราชการรับเงินเดือนเร็วขึ้น 25 ก.ค.กดเอทีเอ็มได้เลย สอท.แถลงดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม มิ.ย.รูดต่อเนื่องเดือนที่ 3 ต่ำสุดรอบ 10 เดือน เหตุภาคธุรกิจกังวลกำลังซื้อผู้บริโภคชะงักการใช้จ่าย วิตกผลพวง พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวกระทบลูกจ้างขาดแคลน เดือนรับมือน้ำมันเงินบาทแข็งค่า แนะนำয়জংহะนำเข้าวัตถุดิบ (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

เงินเดือน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม 3 เดือนติด

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม นายเงิน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงข่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 85.5 โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำที่สุดในรอบ 10 เดือนเทียบกับเดือนกันยายน 2559 อยู่ที่ 84.8 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ จากภาวะมีดอร์วังการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้การดำเนินงานของภาคธุรกิจจะลดตัวลง รวมทั้งกังวลต่อการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ทำให้ภาคเอกชนเกรงว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพราะแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเดิน

ทางกลับประเทศกลับทาง โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

นายเงินกล่าวต่อว่า ส.อ.ท.จะเร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการในการเตรียมรับมือว่าขนาดแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะกลับประเทศเพราะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเติบโต ขณะที่ไทยขาดแคลนแรงงานและกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานจึงมีความจำเป็น

แนะใช้ประโยชน์จากบาทแข็ง

นายเงินกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ภาคเอกชนจะติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวอย่างใกล้ชิด หลังสหรัฐประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาไม่ตึง ซึ่งในระยะยาวส่งผลให้เกิดภาวะเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาลดต้นทุนบาทแข็งค่ามากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินบาทยังมีทั้งผลบวกต่อผู้ประกอบการ ใช้จังหวะนี้นำเข้าวัตถุดิบเครื่องจักร เพื่อขยายการลงทุน หรือตัดสินใจลงทุนใหม่ เพราะต้นทุนจะถูกลง

"หากเงินบาทแข็งค่าในระยะสั้นเชื่อว่าผู้ประกอบการยังสามารถดูแลไม่ให้เกิดกระทบต่อ

ความสามารถทางการแข่งขัน และ ส.อ.ท.ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยส่งสัญญาณไปยังรพท.ที่มีเครื่องมือและมาตรการพร้อมออกมาดูแลอยู่แล้ว" นายเงินกล่าว

6 เดือนส่งออกทรูบร่วม 10%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.

เปิดเผยถึงยอดผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2560 ว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.46% อยู่ที่ 175,443 คัน เนื่องจากยอดผลิตรถเพื่อส่งออกลดลง 6.11% หรือส่งออกจำนวน 97,666 คัน โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลงเป็นหลัก 19.59% หรือส่งออกจำนวน 36,891 คัน ทำให้ยอดส่งออกรถยนต์ 6 เดือน (กุมภาพันธ์-มิถุนายน) ลดลง 9.82% อยู่ที่ 536,406 คัน เป็นการส่งออกที่ลดลงเกือบทุกตลาด

"สัปดาห์หน้า ส.อ.ท.จะนำสถิติการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มตลาดส่งออกรถยนต์ ประกอบการพบทวนปรับลดประมาณการยอดผลิตรถยนต์ปีใหม่ออกเป็นทางการอีกครั้ง จากปัจจุบันคาดไว้อยู่ที่ 2 ล้านคัน อาจลงมาอยู่ที่ 1.9 ล้านคัน" นายสุรพงษ์กล่าว

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยในช่วง 6 เดือนนี้เพิ่มขึ้น 11.2% อยู่ที่ 409,976 คัน โดยผลจากการทยอยแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ประกอบกับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการลงทุนของภาครัฐยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตลาดดีขึ้น ส.อ.ท.จึงมั่นใจว่าปีนี้ยอดขายในประเทศจะเป็นไปตามคาดการณ์ไว้ 8 แสนคัน

ค้นพบบาทเอเชียในศก.โลก

ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ มีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 จัดโดยสถาบัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอปร
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14376

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

ข่าว-คำ

พวขอชว: ชรก.อมเงินเดือนก.ค.ออกเร็ว วันพ25รอกคเอชเอ็มเคตชนอุตรววอก-3ค.ตีคมนา...

ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือไอทีดี โดยนายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (ยังต์ดีต) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำจากนี้คือ ต้องผลักดันต้องให้ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศในเอเชีย มีบทบาทมากขึ้นในการช่วยบริหารเศรษฐกิจโลก ไม่ใช่องค์การสำคัญ เช่น ดับเบิลยูทีโอ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และธนาคารโลกเท่านั้น

นายศุภชัยกล่าวว่า ดังนั้น ยังต์ดีตควรมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยการค้าโลก ไม่ใช่แค่เรื่องเจรจาการค้าอย่างเดียว นำการเจรจาการค้าโลกมาสู่การปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น การใช้กฎหมายเพื่อการแข่งขัน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎระเบียบการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

ชี้แทรกแซงค่าเงินจำเป็น

นายศุภชัยกล่าวอีกว่า ปัญหาค่าเงินแลกเปลี่ยนมีส่วนทำให้การค้าไร้เสรี มีหลายประเทศอ้างว่าประเทศอื่นๆ แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนจนเกินเหตุ แต่การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้มีเสถียรภาพเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่เพื่อต้องการอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป แต่ความเคลื่อนไหวควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีเสถียรภาพ ดีที่สุดคือการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนร่วมกันรวมกลุ่มกันในเอเชีย เพื่อไม่ยอมให้ใครใช้เครื่องมืออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน

หนุนอาเซียนผนึกกำลัง

นายสุรินทร์ ทัศนสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า ขณะนี้ในเอเชียส่วนใหญ่ยังเห็นประโยชน์จากการเปิดตลาดแลกเปลี่ยน

การลงทุน แลกสินค้าและค้าขายที่เป็นผลจากโลกาภิวัตน์ เพราะเอเชียยังผลิตสินค้าส่งออกไปตลาดโลกได้ มีการใช้แรงงานในเอเชีย ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องลงทุนมากนักผลิตให้กับบริษัทแม่ในตะวันตก ต่างจากอดีตประเทศกำลังพัฒนาไม่ไวใจโลกาภิวัตน์เพราะกลัวถูกเอาเปรียบ แต่ตอนนี้ประเทศโลกที่ 3 ประเทศกำลังพัฒนาได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ คนยากจนลดลง มีการเพิ่มของชนชั้นกลางในจีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นการต่อต้านโลกาภิวัตน์กำลังเกิดขึ้นในประเทศพัฒนา เพราะเห็นว่าตัวเองเสียประโยชน์ ส่งเงินมาลงทุนยังประเทศอื่นๆ ไม่มีการจ้างแรงงานในประเทศตนเอง ทำให้เกิดกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ เช่น การกีดกันบริษัท และการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลือกตั้ง

“เมื่อเกิดกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ เราพยายามไม่ให้เกิดแนวโน้มกระทบประเทศเราด้วยความร่วมมือแบบพหุภาคี แทนที่จะเป็นพหุภาคี เพราะหากอาศัยความดีกำลังและทุนไม่เพียงพอ การตอบโต้กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์โดยรวมตัวกันและบูรณาการระหว่างประเทศในอาเซียนให้มากขึ้น เพิ่มการค้า การเปิดตลาดให้แก่มกมากขึ้น” นายสุรินทร์กล่าว

ก.ค.เงินเดือนชรก.ออกเร็ว

นางอรนุช ไขว้สิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค 0412.4/

253 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบประมาณและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือนถึงหน่วยราชการทุกแห่ง เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงเลื่อนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดิม

กำหนดจ่ายในวันที่ 26 กรกฎาคม เป็นวันที่ 25 กรกฎาคมแทน

“ปกติการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จะจ่ายก่อนวันสิ้นเดือน 3 วันทำการ เมื่อวันที่ 28 เป็นวันหยุดราชการ ต้องเลื่อนจ่ายเร็วขึ้นอีก 1 วัน ตรงนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปกติของกรม เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติขั้นตอนในการเบิกเงินเดือนข้าราชการในเดือนกรกฎาคมให้ถูกต้อง” นางอรนุชกล่าว

ชงนายกฯดันราคายาง-ปาล์ม

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นายสัญญาพงศ์ ภูประดิษฐ์ศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นำคณะตัวแทนเกษตรกรจ.พัทลุง สงขลาและสุราษฎร์ธานี เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราและปาล์มถั่วมัน

นายสัญญาพงศ์กล่าวว่า ปัญหาราคายางพาราและปาล์มถั่วมันตกต่ำสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยในส่วนของพาราขอให้รัฐบาลดำเนินการดังนี้ 1.หาวิธีการให้เกษตรกรขายยางในราคาทั่วโลกวันละ 60-80 บาท 2.เร่งใช้ยางในสต็อกมาแปรรูป 3.ส่งเสริมการผลิตยางรถยนต์ โดยให้สิทธิพิเศษในการตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราทุกประเภท 4.จัดตั้งเมืองยางภาคใต้ให้เป็นรูปธรรม

นายสัญญาพงศ์กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาปาล์มถั่วมัน ขอให้ดำเนินการ 1.หาวิธีการให้เกษตรกรขายปาล์มถั่วมันในราคาทั่วโลกวันละ 5-6 บาท 2.ให้บริษัทผู้ผลิตน้ำมันปาล์มปรับราคาซื้อปาล์มจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้น 3.กำหนดให้ปาล์มถั่วมันเป็นสินค้าส่งออก โดยส่งเสริมมาตรฐานอาร์เอสพีโอ (RSPO) 4.สกัดการนำเข้าน้ำมันดีเซลกฎหมาย



บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 - พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 14 ฉบับที่: 3042 หน้า: 1(เพิ่มหน้า), 2, 3

Col. Inch: 290.97 Ad Value: 290,970 PRValue (x3): 872,910

ศิลปิน: ธีลี

หัวข้อข่าว: ที่แท้ ลือปรับ คสม. เป้าชะ 'บิกแป๊ะ' ชี้เกี่ยวรอยยาวถึงปี 63

www.bangkoktoday.com

วันที่ 14 กรกฎาคม 2017 ฉบับที่ 31 - ฉบับที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

**บางกอก
ทูเดย์**
ฉบับเช้า



ที่แท้ ลือปรับ คสม.
เป้าชะ 'บิกแป๊ะ'
ชี้เกี่ยวรอยยาวถึงปี 63

รหัสข่าว: C-170721017004

หน้า: 1/5

67/25 ถนนนางงาม แขวง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: FIRST SECTION/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 - พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3042

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 2, 3

Col.Inch: 290.97 Ad Value: 290.970 PRValue (x3): 872.910

คลิ๊ป: สี่

หัวข้อข่าว: ทีแท่ ลือปรับ ครม. เป้าชะ 'บึกเป๊ะ' ชี้เกี่ยวรอยยาวถึงปี 63



ทีแท่ ลือปรับ ครม. เป้าชะ 'บึกเป๊ะ' ชี้เกี่ยวรอยยาวถึงปี 63

ก ระแสการปรับคณะรัฐมนตรี ในระยะหลังๆ ต้องยอมรับว่ามีมาโดยตลอด ยิ่งบรรดาผลโพล์ออกมาระบุถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการให้เร่งแก้ไข คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ก็ยิ่งทำให้มีการคาดเดากันอยู่เสมอว่า หากจะมีการปรับ ครม. ก็ต้องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก

แล้วจึงฉวยโอกาสช่วงปรับกระทรวงอื่นๆ ตามไปด้วย แม้ว่าจะมีกระแสเกิดขึ้นหลายระลอกตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านๆ มา แต่ทุกครั้งก็จบลงแบบไม่มีอะไรในกอลไต้ นอกจากต้องเจอกับอารมณ์หงุดหงิดใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แล้วช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เอง ก็มีกระแสข่าวเรื่องการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5 เกิดขึ้นอีกครั้ง แฉครั้งนี้มีการ

ระบุตัวบุคคลที่เข้าข่ายเปลี่ยนแปลงด้วย เลยยิ่งทำให้สื่อฯ และวิเคราะห์กันต่างๆ นานาว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะรอบนี้นอกจากจะมีเจ้าเก่า ที่ไม่ว่ากี่ครั้งๆ ก็จะถูกมองว่าต้องโดนปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี นั่นก็คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แต่รอบนี้ก็แปลกกว่าเดิม เพราะถูกมองว่าจะถูกโยกไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เพื่อควบคุมการเลือกตั้ง แล้วสลับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้มาตั้งเป็น รมว.กลาโหม แทน

ที่สนุกไปกว่านั้นก็คือ มองว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หรือ พล.ต.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย เพราะ พล.อ.ฉัตรชัย นั้นซ้ำและซ้ำกับปัญหาการค้ายาง ราคา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 - พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3042

หน้า: 1 (เดิมน้้า), 2, 3

Col. Job: 290.97 Ad Value: 290.970

PR Value (x3): 872.910

ศิลป์: ซีซี

หัวข้อข่าว: ทีแท้ ลือปรับ ครม. เป้าชะ 'บึกแป๊ะ' ซีเคียรอฮาวถึงปี 63

น้ำมันปาล์มตกต่ำ กระทั่งเกษตรกรสวนยางอื่นๆ จะไล่ออกจากตำแหน่ง แอมยังพุ่งแหวะไปจึงนายกรวมทั้งตั้งท่าสู้ว่าหากไม่ปัญหาราคายางได้ดีขึ้นไม่ได้ อาจจะได้เห็นมือขชาวสวนยางก็เป็นได้

จึงมองกันว่า พล.อ.ฉัตรชัย หรือ พล.ต.อ.อดุลย์ ไดรคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องมาเป็น รุม.ยุดิธรรม แทน นายสุวัฒน์ **ตันยวธรณะ** ที่น่าจะโดนปรับออก ซึ่งถ้า พล.ต.อ.อดุลย์ ไม่ได้มาจึงเป็น รุม.ยุดิธรรม ก็อาจจะต้องไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เก้าอี้ รุม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่างลง

เหตุผลที่ต้องทำให้เก้าอี้ว่าง ก็เพราะมีข่าวลือออกมามากว่า **พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา** ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สบ.ตร.) หรือบิ๊กแป๊ะ ที่มีบางคนไม่ยอมให้อยู่ยาว และพยายามที่จะแรมมาเป็นระยะๆ นั้น อาจจะต้องถูกดันออกจากเก้าอี้ สบ.ตร. ให้อีกหนึ่งเก้าอี้ รุม. การพัฒนาสังคมฯ แทน

เพื่อที่จะได้ดัน **พล.ต.อ.ศรียาห์ รังสิพราหมณกุล** รอง สบ.ตร. ขึ้นไปเป็น สบ.ตร.

นอกนั้นก็มีรายชื่อของ **นางอภิรดี ตันตราภรณ์** รุม. พาณิชย์ **พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล** รุม.แรงงาน ที่อยู่ในข่ายของกาปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน หากว่ามีกาปรับ ครม. เป็น ประยุทธ์ 5 จึงง

แน่นอนว่าพอกระแสข่าวนี้หลุดออกมา ก็มีการเกาท์ฉันทกันยกใหญ่ว่า จะเป็นไปได้จริงๆ หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าหากมองคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจปรับ ครม. เป็นหลัก ซึ่งก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อว่าด้วยความมั่นใจที่สูงมากอย่างถึงในขณะนี้ จากความเชื่อมั่นในคณะเนนนิชมส่วนตัวแล้ว โอกาสที่จะปรับ ครม. ในช่วงนี้น่าจะเป็นไปได้ยาก

ในเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อในผลงานที่ทำมา 3 ปี มันจึงว่ายังมีประชาชนสนับสนุน และบรรดารัฐมนตรีทุกคนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก็เชื่อตามนั้นด้วยเช่นกัน กระแสการปรับ ครม. ก็เลยไม่ได้เป็นกระแสกดดันแต่อย่างใด

เรียกว่าผู้ที่ตกเป็นข่าวทุกคนถ้าไม่หัวเราะก็อมยิ้ม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รุม. กลาโหม เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เพราะแทนที่จะให้สัมภาษณ์อย่างหฤหิตหรือมีอาฉนณ์ กลับตอบคำถามอย่างอาฉนณ์ดีหลังจากที่ได้ไปพบกับ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ โดยบอกว่า ก็คุยกันแค่เพียงว่า เป็นโมหที่ผู้ลือข่าวตั้งขึ้นมก ซึ่ง เป็นเพียงการมโน ซึ่งนายกาไม่ได้พูดถึงเรื่องที่จะต้องปรับ ครม. เลย

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ก็ได้มีการกล่าวถึงกระแสลือข่าวปรับคณะรัฐมนตรีว่า ยังไม่ทราบเรื่องการปรับ ครม. ส่วนกระแสลือข่าวที่จะโยกให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลกาเลือกตั้งนั้น

"หากถามใจผม ก็อยากอยู่ที่กระทรวงกลาโหมมากกว่า เพราะผมได้ทำงานร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมาตลอด จนสนิทสนมกันเป็นอย่างดี อีกทั้งทางนายกา ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรด้วย"

ส่วนว่าจะเป็นเพราะช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะในการที่จะปรับ ครม. เพราะมีพิธีสำคัญหรือไม่นั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่ คงเป็นเช่นนั้น ถ้าจะปรับ ครม. ต้องให้ผ่านพิธีสำคัญไปก่อน

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ ก็ได้สัมภาษณ์ถึงกระแสลือข่าวการปรับ ครม. ว่าจะถูกโยก ไปดำรงตำแหน่งรุม.กลาโหม แทน พล.อ.ประวิตร ว่า เรื่องปรับ ครม. ต้องถามนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นคนเดียวที่จะรู้

"หากถามผม ผมก็ไม่ทราบ และไม่มีความคิดเห็นอะไร เพราะถ้าสื่อถามอย่างหนึ่ง ก็จะถามอีกอย่างต่อ"

พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวด้วยว่ เข้าใจว่ากาทางนายกา ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับสื่อ แล้วสื่อเอาเรื่องนี้มาจากไหน ซึ่งก็ไม่รู้เช่นกัน

"ทุกอย่างอยู่ที่อำนาจนายกา คนเดียว ที่จะเป็นผู้พิจารณา ผมเห็นสื่อเล่นข่าวนี้มาหลายวันแล้ว ตามอย่างอื่นดีกว่าที่เป็นเรื่องงาน" พล.อ.อนุพงษ์ ระบุ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ ได้มีการถามสื่อแถมหยอดลือว่ *"ตกลงแล้วปรับ ครม. จริงหรือ"* ก่อนเดินทางไปประชุมราชการที่ทำเนียบรัฐบาลต่อ

เรื่องนี้ทาง **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ คสช. ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกาปล่อยข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีว่

"ผมยังไม่ได้คิดอะไรสักอย่าง ไม่รู้ว่าเป็นข่าวใหญ่โตออกมาได้อย่างไร ไปกันใหญ่ โดยเฉพาะที่มีการพูดกันไปว่ ใครจะไปดูแลกาเลือกตั้งทำไม จะต้องเอาใครไปดูแลกาเลือกตั้ง"

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่ เรื่องของการเลือกตั้งนั้นมีขั้นตอน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีกฎหมายอยู่แล้ว ใครจะรักษาการในระหว่างนั้น กฎหมายก็มีบัญญัติไว้ อย่างชัดเจนอยู่แล้ว กระทรวงมหาดไทยเองก็มีหน้าที่เพียงสนับสนุนการเลือกตั้ง สนับสนุนคณะกรรมาธิการกาเลือกตั้ง (กต.) ไม่ใช่จะไปคุมกาเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 21 - พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3042

หน้า: 1(เต็มหน้า), 2, 3

Col. Inch: 290.97 Ad Value: 290,970

PR Value (x3): 872,910

ศิลปิน: ซีซี

หัวข้อข่าว: ทีแนท ฮีอปรับ ครม. เป้าชะ บิ๊กแป๊ะ ซีซีเจอข่าวลือปี 63

“ส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีหน้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งใน และนอกคุหา ที่เหลือก็ไปดูในเรื่องของการทำผิด การทุจริต ความโปร่งใสในการเลือกตั้ง ทุกฝ่ายมีหน้าที่ร่วมมือกันภายใต้การทำงานของกกต. เพราะมีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง แล้วทำไมถึงไปเขียนกันว่าจะย้ายคนนี้ไปดูตรงนั้น เอาเวลาไหนไปดูการเลือกตั้งเอา ผบ.ตร. ไม่หวังเป็นรัฐมนตรี เพื่อเจอ คดีไปได้อย่างไร คนคิดเข้ามาอยู่ในหัว ในสมองผมหรืออย่างไร ยืนยันว่าผมยังไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

เจอสวนกลับลโธล พล.อ.ประยุทธ์ เลขา เพื่อเจอ! ตั้งนั้นเกมนี้เลยต่อมองกันไปให้ลึกๆ ว่าจริงๆ แล้วต้องการปล่อยข่าวการปรับรัฐมนตรี หรือว่าต้องการที่จะชะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้พ้นจากเก้าอี้กันแน่

ตรงนี้อธิบายคิด เพราะแม้ว่าในช่วงที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ หรือ บิ๊กแป๊ะ ผ่านด่านหิน แหกขึ้นมาเป็น ผบ.ตร. ได้เมื่อปี 2558 ซึ่งขณะนั้นถือเป็นคู่ชิงตำแหน่ง ผบ.ตร. กับ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ โดยขณะนั้นลึกๆ ในใจของ บิ๊กแป๊ะเอง ก็ไม่คิดว่าจะสามารถขึ้นมาได้ในรอบนี้

ถึงขนาดมีข่าวซุบซิบว่าต้องเข้าวัดเข้าวาทำนบเดียว แต่สุดท้ายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ติดภารกิจ ที่ประชุม ก.ต.ช. ก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พล.ต.อ.จักรทิพย์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 11 ต่อจาก พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 กันยายน 2558 และมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งในขณะนั้นจริงๆ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2502 ดังนั้นจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2563

ในวันนั้นอาจจะมีคนคิดว่าไม่เป็นไรรอได้ สำหรับเก้าอี้ ผบ.ตร. คนที่ 12 แต่เมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะ 2 ปีแล้วอาจจะมีความรู้สึก ว่าหากจะต้องรออีก 3 ปีเศษ ที่หนักหนาสาหัสเอาการอยู่เหมือนกัน

ยิ่งสำหรับกรณีผู้ที่จ่อๆ รอคิวถัดๆ ไปอยู่ หรือแม้แต่ พล.ต.อ.ศรียาวร ซึ่งก็มีชื่ออยู่ในกระแสข่าวปล่อย ว่าหากบิ๊กแป๊ะขยับไป ก็จะเป็นผู้ที่ขึ้นมแทนบิ๊กแป๊ะ นั้น

หากตามเกณฑ์ปกติก็ต้องรอบิ๊กแป๊ะเกษียณ

นั่นก็หมายถึงว่า พล.ต.อ.ศรียาวร จะต้องเกษียณอายุราชการออกไปก่อนแล้วเป็นปี

เพราะแม้ว่าทั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ และ พล.ต.อ.ศรียาวร จะเกิดปี 2502 ปีเดียวกัน แต่ พล.ต.อ.ศรียาวรนั้น เกิด 9 กันยายน 2502 จึงต้องเกษียณอายุ 30 กันยายน 2562

ฉะนั้น หากรอชยับตามเกณฑ์ ก็แปลว่าเก้าอี้ ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. ที่ทั้งคู่ยังอยู่นั้น จะต้องค้างอยู่อย่างน้อย 2 ปี ถึง 3 ปีโน่นเลย ด้วยเหตุนี้ใช้หรือไม่ก็ทำให้เกิดการปล่อยข่าว “ชะเก้าอี้” เกิดขึ้นมาในรอบนี้

เรื่องนี้จึงต้องดูว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ จะด้านแรงพยายามชะได้หรือไม่ รวมทั้งที่สำคัญก็คือ คนที่มีอำนาจในการโยกย้ายแต่งตั้งอย่าง พล.อ.ประวิตร นั้น ขณะนี้มีความแนบแน่นและชื่นชมในตัวบิ๊กแป๊ะเพียงใด

ซึ่งกรณีคดีร้ายกครวั 8 คพ จ.กระบี่ ถือเป็นคนดีโหด ละเพื่อนขวัญประชาชนเป็นอย่างมาก ตอนแรกอาจจะเป็นแรงกดดันมากสำหรับบิ๊กแป๊ะ ชนิดที่อาจจะมีความหวาดกลัวจากคดีนี้มาโทษชะเก้าอี้ก็ได้ แต่ก็ต้องคิดคาน เพราะคดีนี้กลับจบได้เร็วจบได้สวย

แม้แต่ พล.อ.ประวิตร เองก็ยังคงต้องยอมรับ และบอกว่าขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานเพียง 1-2 วัน สามารถคดีคลายคดี และจับกุมคนร้ายได้ทั้งหมด โดยเฉพาะการทำงานของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ที่ได้ลงไปทำคดีด้วยตนเอง ซึ่งทำงานได้ดี เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทำงานให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการได้ ดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าทุกคดีที่เกิดขึ้น ทั้งคดีระเบิด รพ.พระมงกุฎฯ คดีฆ่าคนตาย เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด

“ในนี้ที่ ผมขอให้กำลังใจ และชื่นชมว่าตำรวจพยายามทำงานอย่างเต็มที่ เดิมความสามารถ จนประชาชนได้ชื่นชมการทำงานด้วย โดยเฉพาะนักข่าวก็ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุเป็นร้อยสำนัก เพื่อไปติดตามการทำงานของตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ด้วยเหตุนี้เองประเด็นกระแสเปลี่ยน ผบ.ตร. นั้น คำตอบจากปากของ พล.อ.ประวิตร ก็คือ ยังไม่รู้ เพราะยังไม่ได้พูดคุยกัน

“ผ.ตร.คนปัจจุบัน ก็ยังเหมาะสมในการทำหน้าที่อยู่ และขอยืนยันว่าผมไม่เคยมีสัญญา กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ว่าจะให้มันในตำแหน่ง 2 ปี อีกทั้งก็ไม่มีมีความลำบากใจอะไรที่มีรุ่นน้องมาต่อคิวอยู่ เราพิจารณาว่าคุณใดมีความเหมาะสม” พล.อ.ประวิตร กล่าว

เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่กล่าวถึงการทำหน้าที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: สุุกร์ 21 - พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3042

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 2, 3

Col. inch: 290.97 Ad Value: 290.970 PR Value (x3): 872.910

ศิลปิน: ทีลี

หัวข้อข่าว: ทีลี ก้อปรัว ครม. เป้าชะ 'อีกแป๊ะ' ซีเคือจรรอฮาวถึงปี 63

รองเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคดีหลายคดีต่างๆ ว่า ขอชื่นชมทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ดำเนินคดีจับกุมผู้กระทำผิดได้ ไม่ว่าจะรายเล็กหรือใหญ่ ซึ่งบางคดีเป็นเรื่องง่าย แต่บางคดียาก ก็ให้ความสำคัญกับทุกคดี ส่วนคดีฆ่ายกครัว 8 ศพ ที่จังหวัดกระบี่ ถือว่ามีผลกระทบต่อสังคมสูง มีการบาดเจ็บ สูญเสียมาก ไม่มีใครรับได้ ขอชื่นชมทุกคนและเป็นสิ่งที่ตำรวจดีๆ ดำเนินการมา ซึ่งต้องไปชั่งน้ำหนักดูว่าส่วนที่ตีมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร จุดบอดก็ต้องแก้ไข สามารถทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ นำไปสู่การปฏิรูปอย่างที่คุณคนต้องการ ไม่ใช่ผิดทุกเรื่อง เรื่องดีๆ ไม่พูด สังคมก็ต้องช่วยกันชม

"ผมและรองนายกฯ ได้กำกับไป ขอให้ ผบ.ระดับสูงของตำรวจลงพื้นที่ดูตัวเอง ผบ.ตร.ก็ไป อคหดับอคนอนอยู่หลายวัน ทำได้ภายใน 5-6 วัน นี่เป็นวิธีการทำงานแบบมืออาชีพ คดีใหญ่ที่มีผลกระทบสูง ผบ.ระดับสูงต้องลงไปขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ก็ให้เห็นว่ามีความสามารถ เพราะไม่ใช่คนเดียว มีทีมงาน มีพลตำรวจโท พลตำรวจเอก ทีมงานสืบสวนก็ไปร่วมกัน ก็ได้ออกมา" พล.อ. ประยุทธ์ ระบุ

จะนั้นกรณี สังหารโหดยกครัว 8 ศพ เลยกลายเป็นคดีการันตีฝีมือของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ไป และน่าจะเป็นคดีที่ช่วยการันตีเก้าอี้ ผบ.ตร.ให้มั่นคงต่อไป

งานนี้ คนพยายามชะงะ หนีไม่พ้นที่จะต้องพยายามต่อไป แต่ก็คงไม่ง่ายแล้วนะ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Issue No
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section / เลขที่ - และสิ่งแนบ

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13238

หน้า: 8 (หน้า)

Col. Job: 35.50 Ad Value: 31,950

PR Value (x3): 95,850

ศิลป์: ขาว-ดำ

คอลัมภ์: เล่าเรื่องเกษตรกร เรื่องของชาวพารา (อีกครั้ง)



เรื่องของชาวพารา (อีกครั้ง)

ช่วงนี้ได้ยินแต่ปัญหาการลาชิ้นต้นเกษตรกรลดค่า
เรียงหน้ากันเข้ามาขอชมที่มีการคาดการณ์ไว้
ไม่ว่าจะเป็นสับประคต ฝรั่งพารา ป่าส้มป่ามัน
จนมาถึงข้าว โดยเฉพาะข้าวมีการให้เหตุผลว่า
เพราะฟ้าฝนดี ข้าวเลยให้ผลผลิตสูง ปริมาณ
ข้าวที่ออกสู่ตลาดจึงมีมาก ราคาจึงตกต่ำ...
มันใช่หรือ....

วันนี้ปัญหาการขาดของพาราอาจจะลด
ความกดดันลงจากมาตรการต่างๆ ที่ กรม.
มีผลออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยาย
เวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นเงิน
หมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมรวม
การขยายเวลาโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้
แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม ขยายเวลา
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายออกไปจนถึง
และมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน
หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการทางวงเงิน
1 หมื่นล้านบาท

แม้จะมี 4 มาตรการ ออกมาแล้ว
ชาวสวนยางก็ยังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอยู่
นาถกรวิกรมศรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
จึงออกมาแถลงเองว่า เรื่องของชาวพารา
พยายามแก้ปัญหาทั้งต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง โดยนาถกรวิกรมศรีมองว่า ต้นทาง
คือการปลูกยางมีมากขึ้นไป ผลผลิตยางจึง

มากขึ้นความต้องการของตลาด ข้อแนะนำ
คือให้ลดพื้นที่ปลูกยางเอง หันไปปลูกไม้ผล
อื่นๆ เช่น ทุเรียน หรือมังคุดแทน

อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องแนะนำ เกษตรกรไทย
ถนัดอยู่แล้ว ครั้งหนึ่งราคายางดีมาก เกษตรกร
เจ้าของสวนผลไม้อื่นๆก็หันมาปลูกยางกัน
หันมาปลูกยางพาราแทน พอถึงเวลาขายก็ตกได้
ราคาขายงกกับผลไม้อื่นๆ...มี...ผลที่ตามมา ถ้าเกษตรกรทำ
ตามที่นาถกรวิกรมศรีแนะนำ ถึงเวลาที่ทุเรียน และ
มังคุด หรือไม้ผลอื่นใดได้ผลผลิตเกินก็ขายได้ ราคา
ก็ตกต่ำขึ้นมา ก็จะโทษกันอีกว่าเพราะปลูกกันมาก
เกินไป...อย่างนั้น...มันใช่หรือ....

ส่วนปัญหากลางทาง และปลายทาง
คืออะไรไม่ได้ระบุชัดเจน บอกแล้ว มีการจัดการ
ให้หน่วยงานราชการนำชาวพารามาใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้นทั้งด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา และอื่นๆ
การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ค่อนข้างเห็นด้วย โดยเฉพาะ
การนำชาวพาราเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสวน
ซึ่งถ้าสามารถทำได้จริงจะสามารถดึงปริมาณยาง
ออกไปจากตลาดได้มากทีเดียว เพราะปัจจุบัน
มีการสร้างถนน และซ่อมถนนเป็นจำนวนมาก
แต่คงมีไม่มากนัก (ถ้าไม่ขังคัน) ที่จะนำชาว
พาราเข้ามามีส่วนร่วมกับแอสฟัลต์ในการลาดถนน
อาจจะเพราะเทคนิคการดำเนินการอาจจะ
ยุ่งยากกว่า ราคาอาจจะสูงกว่า แต่ถ้าพูดถึง
คุณภาพและอายุการใช้งานยาวนานกว่าถนนที่
ใช้วัสดุตามปกติ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัท
ผู้รับเหมาไม่ชอบก็เป็นได้...

เรื่องของการใช้ยางธรรมชาติผสม
แอสฟัลต์ ทำสวนถนนนี้ กรมทางหลวงยืนยันว่า
มีคุณภาพดีกว่าถนนคอนกรีตปกติ โดยระบุว่า
ถนนผสมยางพาราที่มีพื้นผิวเรียบเนียน ไม่ขรุขระ

ขณะที่ถนนคอนกรีตปกติเริ่มเกิดรอยหลุม
พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ ถนนผสมยางพารา มี
ประสิทธิภาพดีกว่าถนนคอนกรีตปกติ ทั้งใน
เรื่องความลื่นที่สามารถต้านทานการลื่นไถล
ได้ดีกว่า ด้านการเก็บน้ำก็บรรเทาได้ดีกว่า
ซึ่งช่วยให้การขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้นด้วย ในเมื่อต้องขังไว้รัฐบาล
ต้องหามาตรการให้ถนนที่จะซ่อม และสร้าง
ขึ้นใหม่ทุกถนนมีส่วนร่วมของชาวพารา

เรื่องของชาวพาราที่ดูจะแปลกๆ อีกเรื่อง
หนึ่ง คือ การยึดคืนสวนยางที่มีการบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งระบุว่ามีมากกว่า 3
ล้านไร่ แลขณะนี้ ยึดคืนมาได้แล้ว 5 แสนไร่
อีกที่ยังงัดฟันด้วยกับการยึดคืนพื้นที่เพราะการ
บุกรุกป่าสงวนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
แต่ไม่เห็นด้วยกับการไล่คนออกจากที่ปลูกไปแล้ว
ทั้ง ตามแนวทางการบริหารจัดการที่กำหนด
คือ ต้นยางที่อายุน้อยกว่า 4 ปี คัดฟันออก
หมดแล้วปลูกป่าทดแทน ต้นยางที่อายุ 4-20
ปี คัดฟันออก 60% พื้นที่ที่คัดฟันออกไปปลูกไม้ป่า
ท้องถิ่นทดแทน ต้นยางที่เหลืออยู่ 40% ให้คง
ไว้ และปลูกไม้ป่าท้องถิ่นเสริม ขงที่อายุ 20
ปีขึ้นไป ให้คงไว้ และปลูกไม้ป่าท้องถิ่นเสริม
างพารา คือ ไม่ตัดต้น ปลูกไปแล้วก็
เหมือนปลูกป่า การยึดคืนสวนยางนั้นก็เพื่อไม่ให้
มีใครเข้าไปทำผลผลิตหรือขายได้แก่สวนยางนั้น
ก็เพื่อห้ามไม่ให้ใครเข้าไปกรีดยาง แต่ต้นยาง
ที่ปล่อให้เติบโตไปเป็นป่าได้ ไม่ต้องเสียเวลา
ปลูกใหม่ ไม่ต้องเสียงบประมาณไปหาพันธุ์ไม้
มาปลูกใหม่ นี้จัดการด้วยการตัดไม้ชนิดหนึ่งซึ่ง
เพื่อจะหาไม้ชนิดอื่นมาปลูกแทน...มันใช่หรือ....

ว่านขยาย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Blue Book
Circulation: 50,000
Ad Rate: 500

Section: First Section / วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้น

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5769

หน้า: 5 (ค่า)

Col. Inch: 62.86 Ad Value: 50,288

PR Value (x3): 150,864

คลัง: ขา1-ค่า

คอลัมน์: แฉทุกวันทันเกมหุ้น: STA เพิ่มทุนเอาหน้ารอด

STA เพิ่มทุนเอาหน้ารอด

บริษัทผู้ส่งออกยางดิบบางจระและถุงมือยางอันดับหนึ่งของไทย (บางช่วงบอว่าของโลก) อย่าง ศรีศรีแองโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ประกาศเพิ่มทุนใหม่ 20% น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลก ... แต่ที่แปลกอยู่ที่

เหตุผลคือ เพิ่มทุนเอาไปใช้หนี้ และ เสริมสภาพคล่องบริษัทในเครือ เพราะกำไรหดหาย จากขาดของสินค้ายางพารา



คำถามเกิดขึ้นมากมายว่ายักษ์ใหญ่ค้ายางพารารายนี้ ที่เคยสุกค่าประกาศของประธานใหญ่ นายไววุฒิ ลิ้มเจริญกุล (นั่งควบตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการด้วย) ที่ว่า "จะทำการกิจอย่างหัวใจต้องแข็งแรง" ... มีความหมายอะไรกันแน่

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 256 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท กลายเป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 1,536 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) วันที่ 8 กันยายน 2560

การเพิ่มทุนครั้งนี้ กรรมการบริษัทระบุว่า คาดจะได้เงินจากการเพิ่มทุน จำนวน 2,560 ล้านบาท โดยจะนำไปแก้ปัญหาสภาพคล่องและใช้หนี้เป็นหลัก มีรายละเอียด 4 ด้านทยายๆ ดังนี้

1) ชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่บริษัทกู้ยืมมาเพื่อซื้อหุ้น บริษัท ศรีศรีแองโกล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4/60

2) ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่มีต่อสถาบันการเงิน (ตัวบี/ซี)

จำนวน 500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4/60

3) นำไปลงทุนในการขยายกำลังการผลิต

ตุรกีผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย จำนวน 410 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4/61

4) นำไปลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจัดหาหน่วยงูมิล

ยางทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น จำนวน 150 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4/61

มติเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 31 ส.ค. 60 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ที่ประกาศออกจากราคาหุ้น STA ร่วงแรง 11.41% ทั้งนี้เพราะนอกจากเหตุผลที่ราคาเพิ่มทุนคราวนี้ต่ำกว่าราคาซื้อขายบนกระดาน และต่ำกว่ามูลค่าล่าสุดอยู่ที่เหนือกว่าหุ้นละ 15.00 บาท ... ยังมีคำถามเรื่องความสามารถทำอะไรในอนาคตตามมาอีก ข้อมูลงบการเงินของ STA สิ้นงวดไตรมาสแรกระบุว่า บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นเหลืออยู่มากถึง 1.97 หมื่นล้านบาท แต่มีหนี้สินรวมมากกว่าถึงระดับ 4.67 หมื่นล้านบาท มีค่าดี/อีที 2.4 เท่า ถือว่าแบกหนี้หลังแอ่นพอประมาณ

หนี้ที่หลังแอ่นนี้แหละ น่าจะเป็นเหตุผลทำให้เลิกการเพิ่มทุนยาก เพราะทุนจดทะเบียนของ STA ตอนข้างต่ำ เพียง 1,280

ล้านบาทยกยอดมาแล้ว ... แต่ที่สำคัญคือกำไรสุทธิของบริษัทลวร้ายถึงขั้นนี้เท่านั้น มากหลายปีต่อเนื่อง

ทรัพย์สินใหญ่โตของ STA ที่มีโรงงานแปรรูปต้นน้ำ 4 แห่งใน 3 ประเทศ โรงงานแปรรูปกลางน้ำ-ปลายน้ำอีกกว่า 30 แห่งใน 4 ประเทศ และสวนยางอีกนับแสนไร่ทั่วประเทศ ... ช่วยอะไรไม่ได้ เหตุผลหลักคือ ราคายางที่ร่วงลงต่อเนื่องทำให้กำไรจากการขายยางลดลง และขาดทุนจากผลผลิตสินค้า "เอาไม่อยู่" ขึ้นมา (ดูงบการเงินประกอบ)

ความใหญ่โตของ STA กลายเป็นความใหญ่โตของโดโนเสาร์โดยปริยาย ใหญ่และมีอิทธิพลสูงต่อตลาด แต่ทำไร้อย่างไร ... ไม่ต่างอะไรกับเสือหมอมโรค ใครที่โหมจะย่างกราย

ปี 2559 มีรายได้จากยอดขายยางทุกชนิด 10-11 ล้านตัน ที่ระดับ 7.70 หมื่นล้านบาท แต่

บริษัท ศรีศรีแองโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (หน่วย : ล้านบาท)					
งวดการดำเนินงาน	งวด 55	งวด 57	งวด 58	งวด 59	ไตรมาส 1/60
ณ วันที่	31/12/2556	31/12/2557	31/12/2558	31/12/2559	31/03/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ					
สินทรัพย์รวม	44,320.10	37,790.53	43,878.63	55,958.55	67,167.20
หนี้สินรวม	24,253.89	17,198.66	22,544.72	36,046.64	46,783.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,978.03	20,491.67	21,239.67	19,847.54	19,748.91
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
รายได้รวม	93,637.93	77,741.72	63,436.41	77,907.50	29,399.19
กำไรสุทธิ	1,811.60	1,037.76	1,118.03	-757.98	7.57
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.42	0.81	0.87	-0.59	0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
ROA (%)	7.54	4.24	4.78	-0.73	0.23
ROE (%)	9.33	5.13	5.38	-3.69	-2.87
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.93	1.33	1.76	-0.97	0.03



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Kline News
Circulation: ๙๐,๐๐๐
Ad Rate: ๙๐๐

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5769

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Jack: 62.86 Ad Value: 50.288

PRValue (x3): 150,864

ฉบับ: ๒17-๕1

คอลัมน์: แฉทุกวันทันเกมหุ้น: STA เพิ่มทุนเอาหนารอด

ขาดทุนสุทธิถึง 757.99 ล้านบาท ส่วนเป็นสินไครมกสแรกมีรายได้ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 2.9 หมื่นล้านบาท แต่กำไรสุทธิอย่าง เสียไม่ได้ 7.59 ล้านบาท

ราคาหุ้น STA ที่ต่ำเทียบยาวนานหลายเดือนต่ำกว่ามูลค่า จึงถือว่ายังแพงอยู่เสมอ ยิ่งเพิ่มทุนใหม่ล่าสุดรอบนี้ ก็ยิ่งจะ ถือว่า แพงกว่าเดิมอีก... เพราะราคาหุ้นสูงแค่ไหน ก็ช่วยผลักดันให้ราคาจากลบมากขึ้นด้วยยากเย็น

ยิ่งล่าสุดมีข่าวว่า ตีออกข้างจีนต้นก้นเพราะซื้อกบและแล้ว จนถึงอีกหลายบริษัททำ มีทางเลือกเดียวที่ STA จะกลับมากำ ก้าวได้.... ต้องให้ลุงสุใช้มาตรา 44 ช่วยแทรกตลาดยกราคา บางตัวมาตรการ "เงินสตรีคอปเตอร์" เท่านั้น

ผลประโยชน์ของชาวสวนยางที่เสียกိုင်กันจรรยาบรรณนี้ มีความหมายต่อกำไรในขนาดของ STA มากกว่าชาวสวนยางหลายเท่า ไม่เชื่อถามพรรคแมลงสาม...และพรรคเหี้ยๆ (บางพรรค) ฐกก็ได้

คำถามคือ ลุงจะยอมมาคืนน้ำลายใช้มาตรา 44 ช่วยชูริก ายพาราหรือไม่ ยิ่ง... ต้องลอยในสายลม

ถ้าช่วย มติเพิ่มทุนของ STA ก็อาจจะยกเลิกได้ ... มีหลายช่องเปิดเอาไว้ให้กระทำ

ถ้าไม่ช่วย... ผู้ถือหุ้น STA ต้องตัดสินใจว่าจะก้มหน้าจ่ายเงินหุ้นละ 10.00 บาทเพิ่มทุนอย่างไรมีทางเลือกอื่นหรือไม่

แล้วก็ลืมเรื่องเก่าที่ 1 ในกรรมการและผู้บริหารรุ่นใหม่ของ STA อย่างนายวิโรจน์ อินเจริญกุล หรือ เสี่ยจูนีย์ ลูกชายคนโตของประธานไวยุติ และนั่งเป็นกรรมการบริหารของ STA เคยสร้าง "วีรเวร" ทุบราคายางที่ผลิตในภาคอีสานว่าคุณภาพต่ำถึงขั้นที่ " ...บริษัทมิชลิน และบริดจสโตน 2 ค่ายยางล้อรถยนต์ระดับโลก ประกาศไม่รับซื้อผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานของไทย และตัดสินใจหันแผนก่อสร้างโรงงานมูลค่ากว่า 2,๐๐๐ ล้านบาทในภาคอีสาน หลังพบว่า กว่าร้อยละ 8๐% ของพื้นที่มีการใช้ "กรดซัลฟิวริก" ใสในน้ำยาง..." ที่คือสิ่งจันต้องปฏิเสธเป็นผลวันแรกแล้วเมื่อปีที่ผ่านม

การเพิ่มทุนเพื่อ "หนีให้พ้นหนี้" ของ STA ครั้งนี้ จะนำไปสู่อะไร (ไม่นับบริษัทที่จะรอดตัวเฉพาะหน้าไปอีกมากหนึ่ง)... ยังไม่มีคำตอบ

รู้แค่ว่า ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวกระเปาะรอได้เลย... พอแล้วงานนี้ถ้าวิเคราะห์ "ขาเหี่ยวตะพืด" ก็ยิ่งบอกว่า "เห็นควรด้วย"...นี่นา

อิ อิ อิ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:44

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เผยกองทุนฯ เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดจริง-ตลาดล่วงหน้าในสัปดาห์หน้า เพื่อขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพ...



กยท. เผยกองทุนฯ เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดจริง-ตลาด
ล่วงหน้าในสัปดาห์หน้า เพื่อขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพ
ราคายาง

นายธีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางว่า ขณะนี้ องค์กรทั้ง 6 แห่ง เดินหน้าร่วมกันจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี กยท. และบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บมจ. ไทยฮิวายพารา บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ TRUBB และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น

ล่าสุด ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการภายใต้บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย นริรมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม

"สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ วันนี้ ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง คือ เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน มีการประชุมหารือถึงข้อกำหนดการดำเนินงาน รวมไปถึงการกำหนดวันที่จะเข้าซื้อขาย ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า โดยเป็นการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผ่านตลาดกลางยางพาราของ กยท. และขณะเดียวกันจะมีการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้า TFEX เพื่อสะท้อนราคาในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมายคือเพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายาง และทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น" นายธีช กล่าว

ด้านนายไชยยศ สีนเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการยางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งไม่น้อยด้วย

ด้านนายกรกฎ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายต่างประเทศ บมจ. ไทยฮิวส์ยานพาหนะ กล่าวว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ สิ่งแรกคือ ความร่วมมือกันระหว่างเอกชนที่ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย และรัฐบาลที่ร่วมมือกันในการช่วยเหลือทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ดีที่เป็นรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่นได้ว่า

"ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเรื่องราคายางให้สูงขึ้น พร้อมกับมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง รวมไปถึงการร่วมนำเงินลงในกองทุนฯ โดยไม่หวังในเรื่องของผลกำไร คิดเพียงแต่ต้องการให้ราคายางสูงขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เดียวกัน จะเป็นการสื่อสารให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่ง เรื่องของยางพาราได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราในฐานะผู้ถือหุ้นในกองทุนฯ จะเร่งทำงานให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเกษตรกร และช่วยราคายางพาราให้ดีและสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพราคายางให้คงที่ ไม่กลับไปสู่จุดที่ราคาตกต่ำอีกครั้ง"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย <http://www.thaiagrines.net> Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:51

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 60 เพื่อสังคมชาวสวนยาง

กยท. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 60 เพื่อสังคมชาวสวนยาง



คัดนักเรียน – นักศึกษา ครอบคลุมเกษตรกรเข้ารับทุนกว่า 3 แสนบาท

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภายในงานวันสถาปนา กยท. ก้าวสู่ปีที่ 3 RAOT on The Move หนึ่งในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย คัดเลือกบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศ รวม 58 ทุน เป็นเงินกว่า 340,000 บาท โดย นายสาย อังศา กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ให้เกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มอบทุนการศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทยมีนโยบายให้การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด รวมถึงกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ กยท. จัดขึ้นทุกปี เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กยท. จึงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่ต่อการเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการคัดเลือกผู้รับทุนจากครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

“ในปี 2560 นี้ กยท. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนิสิต นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 58 ทุน รวมเป็นเงิน 342,000 บาท โดยแบ่งเป็น 8 พื้นที่ตามเขตความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทุนการศึกษา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 55,000 บาท เขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคเหนือ จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 55,000 บาท เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 47,000 บาท และพื้นที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 29,000 บาท” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ตั้งใจแล้วบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย พร้อมลุยซื้อต้น

ตั้งใจแล้วบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย พร้อมลุยซื้อต้น ราคาขาย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 - 21:06 น.

Like 802

Share

Tweet



นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคาขาย 1,200 ล้านบาท ภายใต้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ว่า ล่าสุดมีการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้กองทุนฯ เข้าลงทุนซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางทั้ง 6 แห่งของ กยท. ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา และจะมีการซื้อขายผ่านทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์) โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดัน และรักษาให้ราคาขายอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ขณะนี้ราคาที่ยกปรับตัวขึ้นจาก 50 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) มาอยู่ที่ 58 บาท/ก.ก. แล้ว ถือเป็นทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก จึงอยากฝากไปยังผู้ที่นำเสนอข่าวโจมตีราคาขายต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นล่าสุดนำเสนอว่า บริษัทรายใหญ่จะไม่ซื้อยางที่ไร้เอกสารสิทธิ์ว่า มีจุดประสงค์อย่างใดกันแน่ ต้องการให้ราคาขายปรับตัวขึ้น หรือ ต้องการป่วนราคาขายกันแน่ เพราะการนำเสนอข่าวดังกล่าวล้วนเป็นข่าวเชิงลบต่อราคาในประเทศทั้งสิ้น และเรื่องดังกล่าว กยท. มีความพยายามในการยกระดับมาตรฐานยางให้ได้ผ่านการรับรองเรื่องถิ่นที่อยู่ (เอฟเอสซี) มาโดยตลอด ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วใน 4 จังหวัด

นายไชยยศ สีนเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยเฉพาะมีการวางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นกลางเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งขึ้นมา และส่งผลไปยังผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการทำงานของกองทุนเป็นอย่างไร ผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกรจะเป็นอย่างไร

โดยวันนี้ได้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกันแล้ว คาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของราคาโดยเฉพาะในตลาดล่วงหน้า เช่น ญี่ปุ่น จีน หรือสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่า ต่อไปประเทศไทยน่าจะเทียบเท่ากับประเทศเหล่านี้ได้ เพราะความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่า กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) ของไทยก็มีบทบาทหนึ่งในส่วนด้วย

“อย่างน้อยเสียงเราก็ดัง ซึ่งทำให้รู้ว่า ไทยก็มีตัวตนอยู่ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีพืชผลทางการเกษตรนอกจากสวนที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมยางพาราอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการเอาเปรียบทางราคา ก็จะไม่ส่งผลดีต่อวัตถุดิบได้ในอนาคต”

TNA 17 ก.ค. 2017 08:45:28

คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

- ธนาคารฯ จับมือเอกชนนำร่องบ้านประชารัฐรายได้น้อย
- ธ.ก.ส.พร้อมขยายประกันภัยข้าวโพด
- ชาวไร่ โรงงานน้ำตาล พร้อมรับลอยตัวน้ำตาลทราย
- สัมภาษณ์สด สังคีต พิริยะรังสรรค์ กรณีสลาก Lotto เกิดได้จริงหรือ?
- **สีสันเศรษฐกิจ : กยท.ส่งเสริมแปรรูป สร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่ายาง**
- สัมภาษณ์ออนไลน์บุรีรัมย์สร้างรายได้งาม
- หุ่นดาวโจนส์ +84.65 จุด ปิด 21,637.74 จุด
- น้ำมันดิบในเม็กซิโก +0.59 ดอลลาร์ ปิด 46.08 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล



กยท.เดินหน้าแก้ราคายางตกต่ำ

ศูนย์การค้าไอซ์ดีซี 14 ก.ค. - กยท.ก้าวสู่ปีที่ 3 จัดงานใหญ่ ชูนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
เดินหน้าแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานก้าวสู่ปีที่ 3 ของ กยท. พร้อมกล่าวว่า งานนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนายางพาราแบบยั่งยืน และเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องมีความสุขที่สุดในการทำธุรกิจยาง โดยในอนาคตจะมีการตั้งโชว์รูมเกี่ยวกับยางพาราที่ กยท.บางขุนนนท์

พลเอกฉัตรเฉลิม ยังได้กล่าวด้วยว่า ขณะนี้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานใช้ยางพาราในประเทศเพื่อทำถนน เช่น กรมชลประทาน รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม ทาง กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับข้อเสนอของทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหายางพารา

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. เปิดเผยว่า กยท.จัดงานสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าไอซ์ ดีซี พระรามเก้า ภายใต้ชื่องาน "RAOT on The Move นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนสำคัญ คือ โซนเทิดพระเกียรติ ต้นกล้าของพ่อ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อภาคเกษตร รวมถึงกิจการยางพารา, โซน Rubber Showcase จัดแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยางพารา, โซน Rubber Garden สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และโซน Rubber Shop พื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราจากกว่า 50 ร้านทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลดีเด่นให้กับผู้ประกอบการกิจการยางพารา พร้อมการแสดงดนตรีจากศิลปินดาราราคาตลอด 3 วันของการจัดงาน.-สำนักข่าวไทย



กยท.ส่งยางล้อยืดแรก 100 ตัน ถึงมือกรมชลฯ

นครศรีธรรมราช 13 ก.ค. - กระทรวงเกษตรฯ คิกออฟนำยางใช้ในหน่วยงานรัฐ ตัน กยท.ส่งยางล้อยืดแรก 100 ตัน ถึงมือกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มสูบ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปล่อยขบวนรถขนยางล้อยืดแรกให้กรมชลประทาน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการชลประทานปี 2560 ถือเป็นส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ เบื้องต้น กยท.ต้องส่งแผ่นรมควันอัด 100 ตัน ในสต็อกโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาที่จัดเก็บในโกดังทุ่งสง เพอร์นิเจอร์ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโกดังขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้ (13 ก.ค.) เริ่มต้นทยอยส่งมอบยางจากทั้ง 2 โกดัง ประมาณ 40 ตัน ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบยางให้กลับกรมชลประทานจนครบ 100 ตันต่อไป.-สำนักข่าวไทย



เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมความร่วมมือวิจัยเทคโนโลยียาง มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้เข้มแข็ง
ไอที-นวัตกรรม 13 ก.ค. 2017 16:46:12

ปทุมธานี (13 กค.)-ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 มุ่งหวังให้เป็นเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราในประเทศ



ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี อีกทั้ง "ยาง" ยังเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ด้านภาครัฐจึงมีนโยบาย ให้นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาปรับใช้เพื่อแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก อีกทั้งยังช่วยให้ใช้ยางพาราได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม และการวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง เป็นที่มาของการจัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง เพื่อให้บุคลากรสำคัญที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางทุกภาคส่วน ทั้ง

เกษตรกร นักธุรกิจ นิสิตนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มาร่วมพบปะ ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมยางพาราในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดในการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียางในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับฟังการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยียาง อาทิ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย, ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล, ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ และ ดร.นุชนาฏ ณ ระนอง / รับฟังมุมมองของงานวิจัยเทคโนโลยียางจากผู้ประกอบการยาง โดย คุณเอกชัย ลิ้มปิโชติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง / รวมถึงได้รับฟังการนำเสนอ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัยด้านยางพาราที่พัฒนาโดยคนไทย



ตลท. หนุนตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยาง

เศรษฐกิจ 13 ก.ค. 2017 14:52:54

ตลท. 13 ก.ค. - ตลท. หนุนตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยาง เป็นผลดีหนุนปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงนโยบายการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อดูแลการซื้อขายยางพาราทั้งในตลาดการค้าแบบส่งมอบทันที หรือ Spot และตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (Futures) ว่า น่าจะส่งผลดีต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เรื่องราคายางพารายังคงเป็นไปตามราคาตลาดโลก

ทั้งนี้ การดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ภายหลังควบรวมกันและเริ่มนำสินค้านำเข้าเข้ามาซื้อขายในตลาด TFEX เป็นสินค้าแรก ปัจจุบันมีสภาพคล่องมากขึ้นในระดับ 100 สัญญาต่อวัน เมื่อเทียบกับในอดีตก่อนที่จะมีการควบรวมกัน ตลาด AFET มีสภาพคล่องน้อยมาก ขณะนี้ผู้ประกอบการยางพาราที่เข้ามาซื้อขายในตลาดประเทศไทยมีมากขึ้น จากเดิมที่ไปซื้อขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น.- สำนักข่าวไทย



ก.เกษตรฯ สั่งศึกษาทำถนนยางพาราตินซีเมนต์

เศรษฐกิจ 12 ก.ค. 2017 17:10:11

กรุงเทพฯ 12 ก.ค. - รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราส่วนราชการ พร้อมสนับสนุนการทำถนนยางพาราตินซีเมนต์ เพิ่มปริมาณการใช้ถึง 12 ดัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานมีความต้องการจะใช้ยางภายในประเทศ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของมาตรฐาน การจัดซื้อ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทบทวนหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 60) ซึ่งมี 9 หน่วยงานยื่นความจำนงใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร มีการใช้ยางพารารวมปริมาณน้ำยางชั้น 22,321.54 ดัน และยางแห้ง 2,952.66 ดัน (จากเดิม น้ำยางชั้น 20,964.8009 ดัน ยางแห้ง 3,512.0781 ดัน ณ วันที่ 29 มิ.ย. 60) รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925,626,588.57 บาท

สำหรับปี 2561 มี 5 หน่วยงานที่ยื่นความจำนงใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการเพิ่มให้หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งตั้งงบประมาณโดยใช้งบปกติของแต่ละหน่วยงานและแจ้งข้อมูลภายในวันศุกร์หน้าต่อไป

"ระยะยาวได้สั่งการให้นำเอาเรื่องถนนยางพาราตินซีเมนต์ไปศึกษาในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะถนนตินซีเมนต์นี้จะนำไปใช้ในเรื่องของการทำซิปเบส คือ ส่วนของด้านล่างของตัวซิป ไม่ใช่ชั้นผิวถนน ซึ่งทุกผิวถนนสามารถใช้ซิปเบสนี้ได้ เพราะสามารถเพิ่มปริมาณได้ถึง 12 ดัน นอกจากนี้ กรมชลประทานดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน ผลการทดสอบใช้ได้ถึง 18 ดันต่อ 1 กิโลเมตร" พลเอกฉัตรชัย กล่าว

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวเพิ่มเติมสำหรับรายการพิจารณาชนิดของผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการมีทั้งสิ้น 23 รายการ อาทิ ถุงฝ้ายยาง แผ่นยางรองคอกสะพาน ยางกันชนท่าเรือ ท่อยางดูดน้ำและส่งน้ำ แผ่นยางซีม ยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ยางปูพื้น ยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑา เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมี มอก.แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ และมี มอก. พร้อมราคากลางสำนักงบประมาณ 1 รายการ รวมทั้งยังไม่มี มอก. 1 รายการ.-สำนักข่าวไทย